

สถิติการยุบสภา

พ.ศ. ๒๔๘๑ - ปัจจุบัน

กลุ่มงานรายงานการประชุม
สำนักรายงานการประชุมและตัวเลข
สำนักงานเลขานุการสภาผู้แทนราษฎร

สถิติการยุบสภา ปี ๒๕๘๑ – ปัจจุบัน

การยุบสภา ครั้งที่ ๑ (สภาผู้แทนราษฎร)

๑๑ กันยายน ๒๕๘๑

สมัย พระยาพหลพลพยุหเสนา เป็นนายกรัฐมนตรี

การยุบสภา มีสาเหตุมาจากที่นายถวิล อุดล ผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะได้เสนอญัตติขอแก้ไขข้อบังคับการประชุมและการปรึกษาของสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ เพื่อพิจารณาหลักการขั้นต้นในสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งผู้เสนอต้องการให้มีการแสดงบัญชีรายละเอียดแสดงหลักเกณฑ์การคำนวณภาษีอากร สถิติต่าง ๆ จำนวนคนและรายละเอียดอื่น ๆ อีกหลายประเด็น

ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๘๑ ได้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาญัตตินี้ แต่รัฐบาลซึ่งมี พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา เป็นนายกรัฐมนตรี เห็นว่าไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามข้อเสนอในญัตติดังกล่าวได้ เมื่อมีการลงมติปรากฏว่ารัฐบาลแพ้มติของสภาผู้แทนราษฎร รัฐบาลจึงรู้สึกว่าจะไม่สามารถที่จะบริหารราชการแผ่นดินของประเทศให้เป็นที่ไว้วางใจของสภาผู้แทนราษฎรได้ พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา นายกรัฐมนตรี จึงได้กราบถวายบังคมขอลาออกจากตำแหน่ง แต่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ขณะนั้นไม่ยอมรับใบลา โดยให้เหตุผลว่าสถานการณ์ของโลกในขณะนั้นมีความปั่นป่วนคับขัน และไม่มีความมั่นคง ประกอบกับคณะรัฐมนตรีจะต้องเตรียมการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลที่จะเสด็จกลับสู่พระนคร รัฐบาลควรอยู่บริหารราชการแผ่นดินต่อไป เมื่อเป็นเช่นนี้รัฐบาลจึงได้หาทางออกตามวิถีทางตามรัฐธรรมนูญ คือ ประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๘๑

การยุบสภา ครั้งที่ ๒ (สภาผู้แทนราษฎร)

๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘

สมัย หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี

การยุบสภา มีผลสืบเนื่องมาจากภายหลังที่สภาผู้แทนราษฎรชุดที่มาจากการเลือกตั้งในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เข้ารับตำแหน่งแล้ว ในช่วงปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๘ เป็นช่วงที่ประเทศต่าง ๆ ในโลก ประสบปัญหาการฉีกพินาศกันขึ้น จนนำไปสู่เหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ ๒ ซึ่งผลของการพิพาทของประเทศต่าง ๆ มีผลเกี่ยวพันมายังประเทศไทย จนทำให้ประเทศไทยได้รับความเสียหายจากกรณีดังกล่าว จึงได้ประกาศเข้าร่วมในการทำสงครามครั้งนี้ด้วย ซึ่งขณะนั้นเป็นช่วงที่สภาผู้แทนราษฎรจะครบวาระดำรงตำแหน่ง ๔ ปี แต่สถานการณ์ยังไม่สงบเรียบร้อย รัฐบาลจึงได้ เสนอร่างพระราชบัญญัติขยาย กำหนดเวลาอยู่ในตำแหน่งของสภาผู้แทนราษฎรออกไปอีกไม่เกิน ๒ ปี รวม ๒ ครั้ง ในปี ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๗ เนื่องจากสถานการณ์สงครามยังไม่ยุติลง จึงทำให้สภาผู้แทนราษฎรชุดนี้มีวาระดำรงตำแหน่งรวมทั้งสิ้น ๘ ปี ต่อมาในปี ๒๕๕๘ เมื่อสงครามได้ยุติลง และได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งท่าน เห็นว่าสภาชุดนี้ได้มีการต่ออายุมาถึง ๒ ครั้ง รวม ๔ ปี ทำให้มีวาระดำรงตำแหน่งถึง ๘ ปี นับเป็นเวลาอันเกิดควร ย่อมเป็นเหตุให้จิตใจ และความ คิดเห็นของสมาชิกส่วนมากเหินห่างจากเจตนาและความประสงค์อันแท้จริงของราษฎร จึงได้ประกาศ ยุบสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เพื่อให้ประชาชนได้เลือกตั้งผู้แทนชุดใหม่ขึ้น

การยุบสภา ครั้งที่ ๓ (สภานิติบัญญัติแห่งชาติ) ๑๖ ธันวาคม ๒๕๑๖ สมัย นายสัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี

การยุบสภา มีผลมาจากภายหลังเหตุการณ์วันมหาวิปโยค (๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖) ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายสัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่ง ในขณะนั้นได้มีการดำเนินการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ของสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ ซึ่งได้แต่งตั้งไว้ในสมัยจอมพลถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรี ปรากฏว่าได้มีกลุ่มนักศึกษาและประชาชนได้เคลื่อนไหว และทำหนังสือส่งถึงสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติชุดดังกล่าว ให้ลาออกจากตำแหน่ง เพื่อเปิดทางให้รัฐบาลแต่งตั้งสมาชิกชุดใหม่ขึ้น ทำให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ทยอยขอลาออกจากตำแหน่งจนเหลือเพียง ๑๑ คน ซึ่งไม่เพียงพอที่จะเป็นองค์ประชุมได้ นายสัญญา ธรรมศักดิ์ นายกรัฐมนตรี จึงได้ประกาศยุบสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๑๖

การยุบสภา ครั้งที่ ๕ (สภาผู้แทนราษฎร)

๑๒ มกราคม ๒๕๑๙

สมัย หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี

การยุบสภาครั้งนี้ เป็นช่วงรัฐบาลที่มีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๑๘ เนื่องจากไม่มีพรรคการเมืองใดที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับเลือกตั้งมีจำนวนมากพอที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้ จำเป็นต้องอาศัยพรรคการเมืองหลายพรรค เข้ามาร่วมจัดตั้งรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เกิดอุปสรรคในการบริหารราชการแผ่นดิน และกระทบกระเทือนต่อเสถียรภาพของรัฐบาล ถึงแม้ว่าจะมีการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ขึ้นก็ตาม แต่อุปสรรคต่าง ๆ ไม่อาจสิ้นสุดลงได้ อันนำมาซึ่งความเสื่อมโทรมของการปกครองระบอบประชาธิปไตย จึงได้ประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๑๙

การยุบสภา ครั้งที่ ๕ (สภาผู้แทนราษฎร)

๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖

สมัย พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี

การยุบสภา เกิดจากที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๑ ที่บังคับใช้อยู่ในขณะนั้น กำหนดให้ใช้ระบบการเลือกตั้งแบบรวมเขตเบอร์เดียว คือ ถูเลือกตั้งจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งเพียงเขตเดียว และให้ผู้เลือกตั้งเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะตามบัญชีพรรคการเมืองส่งเข้ารับสมัคร กล่าวคือ ประชาชนเลือกพรรคใดก็ได้ผู้สมัครของพรรคนั้นเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปทั้งหมด แต่บทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ กำหนดไว้ในวาระเริ่มแรกให้ใช้ระบบการเลือกตั้งแบบเดิมไปก่อน คือ แบบผสมระหว่างรวมเขตและแบ่งเขต

ต่อมาคณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อขยายระยะเวลาของการใช้บทเฉพาะกาลให้คงใช้ระบบ และวิธีการเลือกตั้งแบบเดิมต่อไปอีก โดยได้เสนอรวมทั้งสิ้น ๔ ครั้ง แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จทำให้ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเป็นอันตกไปทุกครั้ง เมื่อเป็นเช่นนี้จะทำให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่มาจากกาเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ หากอยู่ต่อไปจนอายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุด ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ จะต้องมีการดำเนินการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นใหม่โดยใช้ระบบรวมเขตเบอร์เดียวตาม รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๑ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี เห็นว่าในขณะนั้นประชาชนและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่างก็มีความเห็นในเรื่องระบบการเลือกตั้งที่แตกต่างกันไป ถ้าให้มีการเลือกตั้งตามวิธีการใหม่ตามรัฐธรรมนูญนี้อาจนำไปสู่ปัญหาความขัดแย้ง และรุนแรงทางการเมืองได้ อันจะนำมาซึ่งความเสื่อมโทรมของระบบเศรษฐกิจ สังคม ความสามัคคีของชนในชาติ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย จึงประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖

การยุบสภา ครั้งที่ ๖ (สภาผู้แทนราษฎร)

๑ พฤษภาคม ๒๕๒๙

สมัย พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี

การยุบสภา มีสาเหตุมาจากที่รัฐบาลได้มีการตราพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๒๙ ออกใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๒๙ ซึ่งในขณะนั้นอยู่ระหว่างปิดสมัยประชุม เมื่อเปิดสมัยประชุมสภาแล้วได้มีการนำพระราชกำหนดนี้เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๒๙ เมื่อพิจารณาเสร็จแล้ว สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติถึง ๓ ครั้ง ซึ่งปรากฏว่าสภาผู้แทนราษฎรไม่อนุมัติ พระราชกำหนดฉบับนี้ ทำให้พระราชกำหนดตกไป พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี เห็นว่าการไม่อนุมัติพระราชกำหนดดังกล่าว สืบเนื่องมาจากความแตกแยกในทางการเมืองของพรรคร่วมรัฐบาล เพราะมีสมาชิกพรรคร่วมรัฐบาลบางส่วนได้ร่วมกับฝ่ายค้าน ในการไม่อนุมัติพระราชกำหนดดังกล่าว ซึ่งความแตกแยกทางการเมืองที่เกิดขึ้นนี้จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดิน และกระทบถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ และจะนำมาซึ่งความเสื่อมโทรมของการปกครองระบอบประชาธิปไตย จึงได้ประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๒๙

การยุบสภา ครั้งที่ ๗ (สภาผู้แทนราษฎร)

๒๙ เมษายน ๒๕๓๑

สมัชช พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี

การยุบสภา มีสาเหตุมาจากสภาผู้แทนราษฎรได้ประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ โดยเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๒ และ ๓ ใน วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๓๑ ซึ่งได้มีสมาชิกพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลจำนวนหนึ่ง คือ สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ได้ร่วมอภิปรายไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัตินี้ และเมื่อได้มีการลงมติในวาระที่ ๓ สมาชิกเหล่านี้ก็ได้ยกมือคัดค้านไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัตินี้ แต่ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ก็ยังผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร ผลดังกล่าวทำให้มีสมาชิกพรรคร่วมรัฐบาลส่วนหนึ่งได้ขอลาออกเพื่อให้มีการปรับคณะรัฐมนตรี และต่อมาได้มีรัฐมนตรีในสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ จำนวน ๑๖ คน ยื่นใบลาออกจากตำแหน่ง พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี เห็นว่าพรรคการเมืองต่าง ๆ หลายพรรคไม่สามารถจะดำเนินการในระบบพรรคการเมืองได้อย่างมีเอกภาพ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในสังกัดพรรคการเมืองยังไม่ยอมรับความคิดเห็น หรือมติของสมาชิกฝ่ายข้างมาก ในพรรคของตนอันเป็นการขัดต่อวิถีทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และก่อให้เกิดปัญหาอุปสรรคในการบริหารราชการแผ่นดินและการพัฒนาประเทศ จึงได้ประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๓๑

การยุบสภา ครั้งที่ ๘ (สภาผู้แทนราษฎร) ๒๙ มิถุนายน ๒๕๓๕ สมัย นายอานันท์ ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรี

การยุบสภา มีผลสืบเนื่องมาจากได้เกิดวิกฤติการณ์ทางการเมือง จากเหตุการณ์เดือน พฤษภาคม ๒๕๓๕ (พฤษภาทมิฬ) ที่มีกระแสต่อต้านและเรียกร้องให้พลเอก สุจินดา คราประยูร ลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรี เนื่องจากพลเอก สุจินดา ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และยังเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการสืบทอดอำนาจของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (ร.ส.ช.) ซึ่งได้ยึดอำนาจการปกครองแผ่นดินมาในปี ๒๕๓๔ จนกระทั่ง พลเอก สุจินดา คราประยูร ต้องลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

ต่อมาได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายอานันท์ ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อให้มีการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีเป็นการเฉพาะกิจ ในขณะที่ประเทศอยู่ในภาวะวิกฤตทางการเมือง เพื่อจะได้ใช้กระบวนการทางรัฐสภาและรัฐธรรมนูญคืนอำนาจการตัดสินใจทางการเมืองกลับไปให้ประชาชน ซึ่งนายอานันท์ ปันยารชุน เห็นว่าการปกครองในระบบประชาธิปไตยของประเทศได้มีการพัฒนาเป็นปกติต่อไปอย่างต่อเนื่อง และมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแล้ว ประกอบกับเหตุการณ์ ไม่สงบเรียบร้อยต่าง ๆ ในขณะนั้นได้เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว จึงได้ตัดสินใจประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๓๕

การยุบสภา ครั้งที่ ๙ (สภาผู้แทนราษฎร) ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๓๘ สมัย นายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี

การยุบสภา เกิดจากได้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทั้งคณะ ซึ่งมีนายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๓๘ ซึ่งประเด็นสำคัญในการอภิปรายรัฐบาล ได้แก่ การออกเอกสารสิทธิที่ดินทำกิน (สปก ๔ - ๐๑) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเมื่อการอภิปรายสิ้นสุดลงแล้ว พรรคพลังธรรมซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลพรรคหนึ่งได้มีการประชุมพรรคเป็นการด่วน และได้มีมติที่จะงดออกเสียงในการลงมติ และรัฐมนตรีของพรรคทุกคนจะขอลาออกจากตำแหน่ง นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี เห็นว่าความแตกแยกของพรรคการเมืองต่าง ๆ และระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลที่เกิดขึ้นทำให้ไม่สามารถดำเนินการในทางการเมืองได้อย่างมีเอกภาพ รวมทั้งได้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี ทำให้พรรคการเมืองร่วมรัฐบาลได้ลาออก ซึ่งจะทำให้รัฐบาลขาดเสถียรภาพในการบริหารราชการแผ่นดิน จึงได้ตัดสินใจประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๓๘ ก่อนที่จะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ

การยุบสภา ครั้งที่ ๑๐ (สภาผู้แทนราษฎร)

๒๗ กันยายน ๒๕๓๙

สมัย นายบรรหาร ศิลปอาชา เป็นนายกรัฐมนตรี

การยุบสภา เกิดจากได้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ กันยายน ๒๕๓๙ โดยเน้นการอภิปรายนายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี และดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วย เมื่อการอภิปรายสิ้นสุดลงก่อนที่จะมีการลงมติในญัตตินี้ ที่ประชุมของพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลแต่ละพรรคได้มีมติขอให้ นายบรรหาร ศิลปอาชา ประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก่อนที่จะมีการลงมติ ซึ่ง นายบรรหาร ศิลปอาชา ก็ได้ประกาศผ่านสื่อมวลชนว่าจะขอลาออกจากตำแหน่งภายใน ๗ วัน และจะพิจารณาบุคคลที่มีความเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแทน ต่อมาในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๓๙ นายบรรหาร ศิลปอาชา ได้ตัดสินใจประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรแทนการลาออกจากตำแหน่ง

การยุบสภา ครั้งที่ ๑๑ (สภาผู้แทนราษฎร) ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ สมัย นายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี

การยุบสภา มีผลสืบเนื่องมาจากในปี ๒๕๓๙ ได้มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เป็นนายกรัฐมนตรี ต่อมาในปี ๒๕๔๐ ประเทศไทยประสบกับปัญหาทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับสถาบันการเงินและการคลังของประเทศ (เศรษฐกิจฟองสบู่) จนทำให้ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ต่อมาในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง ซึ่งคณะรัฐมนตรีชุดนี้จะต้องเข้ามาปฏิบัติภารกิจสำคัญ ๆ หลายประการ จนกระทั่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จหรือลุล่วงลง เช่น การดำเนินการตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่น ๆ ซึ่งรัฐธรรมนูญบัญญัติให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ การแก้ไขปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้งรัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาฉบับแก้ไขเพิ่มเติม จนสามารถตราขึ้นใช้บังคับ เพื่อรองรับการเลือกตั้งทั่วไปที่จะจัดขึ้นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย รวดเร็ว สุจริตและเที่ยงธรรม ดังนั้น นายชวน หลีกภัย จึงเห็นว่าภารกิจดังกล่าวได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงได้ประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๓

การยุบสภา ครั้งที่ ๑๒ (สภาผู้แทนราษฎร) ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ สมัย พันทำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี

การยุบสภา เกิดจากการชุมนุมสาธารณะตั้งข้อเรียกร้องในทางการเมือง และได้ขยายตัวไปอย่างกว้างขวางสื่อเค้าวามีการเผชิญหน้าจนอาจปะทะกับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย และอาจมีการสวดแทรกฉวยโอกาสจากผู้ที่ประสงค์จะเห็นความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมือง จุดชนวนให้เกิดความรู้สึกที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน จนลุกลามถึงขั้นการก่อการจลาจลรุนแรงวายเป็นภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ แม้แต่รัฐบาลได้ดำเนินการตามวิถีทางตามรัฐธรรมนูญ ด้วยการขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติในที่ประชุมรัฐสภาแล้ว ก็ยังไม่อาจแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันระหว่างผู้ชุมนุมเรียกร้องกับรัฐบาล สภาพดังกล่าวย่อมไม่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยภายใต้ระบบรัฐสภา ทำให้นายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภาเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙

การยุบสภา ครั้งที่ ๑๓ (สภาผู้แทนราษฎร) ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ สมัย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี

ตามที่รัฐบาลได้เข้ารับหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินในช่วงปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งได้เกิดวิกฤติการณ์ภายในประเทศหลายประการทั้งในด้านผลกระทบจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโลกตกต่ำ เป็นผลทำให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจถดถอยลง มีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น และการลงทุนของประเทศชะงักงัน ประกอบกับได้เกิดปัญหาความขัดแย้งและความแตกแยกของชนในชาติ มีการใช้กำลังและความรุนแรงในการชุมนุมประท้วง นั้นบัดนี้ รัฐบาลได้คลี่คลายปัญหาดังกล่าว จนสามารถฟื้นฟูสภาวะเศรษฐกิจของประเทศให้พ้นจากภาวะวิกฤติและกลับคืนสู่ภาวะปกติ โดยมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเป็นลำดับอย่างต่อเนื่องส่วนปัญหาความขัดแย้งและความแตกแยกในสังคมก็ได้รับการแก้ไขโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจนผ่อนคลายความรุนแรงลงแล้ว ประกอบกับรัฐสภาได้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ของบ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงเห็นสมควรยุบสภาผู้แทนราษฎรและจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อคืนอำนาจการตัดสินใจทางการเมืองให้แก่ประชาชนและให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขดำเนินไปได้

อย่างต่อเนื่อง

การยุบสภา ครั้งที่ ๑๓ (สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๓)

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔

สมัย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี

ตามที่รัฐบาลได้เข้ารับหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินในช่วงปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งได้เกิดวิกฤติการณ์ภายในประเทศหลายประการทั้งในด้านผลกระทบจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโลกตกต่ำ เป็นผลทำให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจถดถอยลง มีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น และการลงทุนของประเทศ ชะงักงัน ประกอบกับได้เกิดปัญหาความขัดแย้งและความแตกแยกของชนในชาติ มีการใช้กำลังและความรุนแรง ในการชุมนุมประท้วง นับบัดนี้ รัฐบาลได้คลี่คลายปัญหาดังกล่าว จนสามารถฟื้นฟูสถานะเศรษฐกิจของประเทศ ให้พ้นจากภาวะวิกฤตและกลับคืนสู่ภาวะปกติ โดยมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเป็นลำดับอย่างต่อเนื่อง ส่วนปัญหาความขัดแย้งและความแตกแยกในสังคมก็ได้รับการแก้ไขโดยความร่วมมือจาก ทุกภาคส่วนจนผ่อนคลายความรุนแรงลงแล้ว ประกอบกับรัฐสภาได้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม รัฐธรรมนูญ เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ของบ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรยุบสภาผู้แทนราษฎรและจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อคืนอำนาจการตัดสินใจทางการเมืองให้แก่ ประชาชนและให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

การยุบสภา ครั้งที่ ๑๔ (สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔)**๙ ธันวาคม ๒๕๕๖****สมัย นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี**

การยุบสภา เกิดจากปัญหาความขัดแย้งและความแตกแยกของชนในชาติ (อันเนื่องมาจากการชุมนุมคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำความผิดเนื่องมาจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ.) ส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดิน ตลอดจนชื่อเสียงของประเทศชาติ รัฐบาลไทยพยายามคลี่คลายปัญหาด้วยสันติวิธีและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและวิถีทางของรัฐธรรมนูญแล้วก็ตาม แต่ไม่อาจยุติปัญหาดังกล่าวได้ จึงเห็นสมควรยุบสภาผู้แทนราษฎรและจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อคืนอำนาจการตัดสินใจทางการเมืองให้แก่ประชาชนทั่วประเทศ และให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขดำเนินไปได้ อย่างต่อเนื่อง